

สมาคมศิษย์เก่าบางปลาหม้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์' จัดวิ่งการกุศล 'SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022' ระดมทุนพัฒนาโรงเรียน-หนุนกิจกรรมการศึกษา



แม้เรียนจบไปแล้ว ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต แต่เมื่อทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้ง บรรยากาศความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพดีๆ ยังมีให้กันอยู่เสมอ ซึ่งหากมี กิจกรรมที่ได้ช่วยเหลือและสร้างคุณประโยชน์ให้โรงเรียน ที่เคยเล่าเรียน อาจทำให้การกลับมาเจอกันครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้ม และได้นึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีตไปด้วยกันอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปลาหม้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์' จึงจัดงานวิ่งการกุศล 'SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022' ที่โรงเรียนบางปลาหม้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์' อ. บางปลาหม้า จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565



นายเฉลิม ถาวรพานิช

พร้อมด้วย นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่า บางปลาหม้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์'

ทั้งยังมีคณะกรรมการและหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรม วิ่งการกุศล SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022 อาทิ ดร.สมพงษ์ สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล นายกองโท เศษฐา ชาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาหม้า นายชวลิต เชนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รว. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วม



นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

เป้าหมายเพื่อระดมทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน และส่งเสริมให้คนในสังคมหันมาออกกำลังกาย มากขึ้น โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 7 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16341

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 114.38 Ad Value: 188,727

PRValue (x3): 566,181

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สมาคมศิษย์เก่าบางปلام้า 'สูงสูมรผดุงวิทย์'



(จากซ้าย) พ.ต.อ.ปวีต ใจจันทร์ภูแก้ว, นายเฉลิม ถาวรพานิช และ ดร.สมพงษ์ สุทธธรรม

งานอย่างคับคั่ง

งานวิ่งการกุศลครั้งนี้ จัดการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ fun run วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. fun run วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. virtual run วิ่งเก็บขยะ 20 กม. และ VIP สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ



ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงมีนักวิ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตบเท้าเข้าร่วมวิ่งแข่งขันกว่า 2,100 คน

นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าบางปلام้า 'สูงสูมรผดุงวิทย์' เล่าถึงที่มาของการจัดงานวิ่งการกุศล SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022 ว่า เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสมาคมศิษย์เก่าบางปلام้า 'สูงสูมรผดุงวิทย์' พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และชมรมครูเก่าร่วมกับโรงเรียนบางปلام้า 'สูงสูมรผดุงวิทย์'

วัตถุประสงค์ในการจัดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ทั้งยัง



เป็นการพบปะรวมตัวของศิษย์เก่าทุกคน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ออกกำลังกายอีกด้วย

"สุขภาพที่ดีเป็นความพึงปรารถนาของทุกคน ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคถือเป็นยาวิเศษ บำบัดรักษา บำรุงและฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายที่สุด และได้รับความนิยมในขณะนี้คือ การวิ่ง เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและสะดวก" นายกรมศิษย์เก่าฯ บอก



ด้าน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวิ่งการกุศล SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022 ก็บอกว่า รู้สึกดีใจที่ทุกภาคส่วนของ จ. สุพรรณบุรี เห็นความสำคัญ และช่วยกันผลักดันจนเกิดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบางปلام้า

'สูงสูมารผดุงวิทย์' รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง ที่สำคัญยังกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของ อ. บางปلام้า อีกด้วย

"ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ได้สละเวลามาร่วมทำกิจกรรม พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องขอชื่นชมสมาคมศิษย์เก่าบางปلام้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์' และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์นี้ขึ้นมา" ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เผย



นางสุนทร ติรวัดมประภา

ส่วนที่มาของการจัดงานในปีนี้ นางสุนทร ติรวัดมประภา ผอ.โรงเรียนบางปلام้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์' เผยว่า คณะครูและสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ประชุมหารือกันอยากให้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายอยากรวมรุ่นศิษย์เก่าทุกรุ่นและศิษย์ปัจจุบันให้มาพบปะสังสรรค์กัน จะได้ร่วมย้อนวันวาน หวนคิดถึงความทรงจำ เมื่อครั้งยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ รวมทั้งจะได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

"การจัดงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งคณะครู สมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้สนับสนุนต่างๆ เพื่อให้งานออกมาอย่างราบรื่น โดยโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก อาทิ เส้นทางในการวิ่ง ที่ได้รับความร่วมมือจากแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และหมวดทางหลวงบางปلام้า ช่วยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างชื่นชมการจัดงานของโรงเรียนในครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม

"ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานวิ่งการกุศล SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022 จะนำไปพัฒนาโรงเรียนในส่วนที่ยังขาด เช่น หอประชุมโรงเรียน ขณะนี้กำลังมีการปรับปรุงอยู่ ก็จะนำรายได้ส่วนนี้เข้าไปปรับปรุงให้เด็กๆ ได้ใช้ประกอบการเรียน หรือการทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุข" ผอ.โรงเรียนบางปلام้า 'สูงสูมารผดุงวิทย์' กล่าว

หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน หนึ่งในตัวแทนสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ อย่าง ร.ต.อรรถพร พรหมมา ซึ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 5 ในรุ่นอายุ 40-49 ปี ระยะ 10.5 กม. เผยว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีความสุขที่ได้รับรางวัลจากการวิ่งมินิมาราธอน ด้วย

"ปกติผมเป็นคนออกกำลังกายและมีการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ อยู่แล้ว และเมื่อทราบข่าวจากสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงว่ามีการจัดงานวิ่งการกุศล ผมก็ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในทันที นอกจากได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายที่ส่งผลดีกับร่างกายแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนอีกด้วย ต้องขอบคุณผู้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง"

กล่าวได้ว่า การจัดงานวิ่งการกุศล SOONGSUMARN CHARITY RUN 2022 นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ยังนำรายได้ไปช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน